

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp,
tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
nhiệm kỳ 2019- 2024

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Việc tiến hành đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình hiện nay là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động.

Để lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XVI đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp chuẩn bị tốt nội dung, chương trình đại hội đảm bảo chất lượng và hiệu quả:

- Về các văn kiện trình đại hội cần phải chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ở mỗi cấp cần đánh giá đúng tình hình nhân dân ở địa phương, những kết quả đã đạt được; khó khăn, hạn chế; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; từ đó xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới theo hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn hoạt động của Mặt trận với các tổ chức thành viên ở địa bàn thôn, khu dân cư; chú ý biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; phát hiện những vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết trong nhiệm kỳ tới trên tinh thần cụ thể, sát thực tế và khả thi.

- Việc xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ mới cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về

"Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"; đồng thời thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động rộng khắp và có hiệu quả; phát huy dân chủ, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Cấp uỷ đảng cùng cấp lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cơ cấu, thành phần Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phải đảm bảo tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Chú trọng chất lượng, thành phần, cá nhân tiêu biểu, có uy tín, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công tác Mặt trận, có đủ điều kiện tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo đảm tỷ lệ Uỷ viên là người ngoài Đảng từ 25 - 30% để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Định hướng về số lượng tham gia Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp: cấp xã từ 30 - 50 người, Ban Thường trực không quá 04 người, gồm chức danh Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực; cấp huyện từ 45 - 65 người, Ban Thường trực từ 03 - 04 người, gồm chức danh Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực; cấp tỉnh từ 80 - 95 người, Ban Thường trực từ 07 - 09 người, gồm chức danh Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Thường trực.

Về độ tuổi tham gia Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp: Đối với các chức danh chủ chốt khi tham gia tái cử phải còn ít nhất nửa nhiệm kỳ (30 tháng) tính từ thời điểm đại hội; tham gia lần đầu phải đủ 01 nhiệm kỳ (5 năm); trường hợp không đủ tuổi tái cử được giải quyết theo chế độ quy định.

Cấp uỷ các cấp phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư tham gia Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp. Đối với cấp huyện, cần phân công đồng chí trong ban thường vụ cấp uỷ để giới thiệu hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp (Trường hợp đặc biệt chưa có uỷ viên ban thường vụ phải báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, quyết định).

Việc hiệp thương cử đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp trên cần được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia đại hội.

Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước 30/3/2019 (các địa phương có thể tổ chức đại hội điểm trong quý IV năm 2018); cấp huyện hoàn thành trước 30/5/2019; cấp tỉnh hoàn thành trước 30/7/2019.

